
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที ่8/๒๕๖๐ 
วันเสาร์ที่  16 ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา 15.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า 

๒. นายพัฒนา ศิริไชย อุปนายกคนที่ ๑ 

๓. ผศ.ยงยุทธ   หนูเนียม อุปนายกคนที่ 3 

๔. นายศตวรรษ วงศ์โต นายทะเบียน 

๕. ผศ.สุเทพ   ชูกลิ่น เหรัญญิก 

๖. ผศ.นงเยาว์   อินทสโร ปฏิคม 

๗. นางดาวดล   จันทรประทิน ผู้ช่วยปฏิคม 

๘. นายอิทธิพล   เตชะพันธุ์ กรรมการ 

๙. นายสมชาย   พิจิตบรรจง กรรมการ 

๑๐. นายสุธร   ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

๑๑. นายสำราญ   นิยมยาตรา กรรมการ 

๑๒. นายโดม  ถนอมบูรณ์ กรรมการ 

๑๓. นายไพรัช ดวงจินดา กรรมการ 

๑๔. นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงค์อาภา กรรมการ 

๑๕. นายสุรสิทธิ์  ศรีอินทร์ กรรมการ 

๑๖. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 

๑๗. ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.อุดร นามเสน อุปนายกคนที่ ๒ 

๒. นายเฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 

๓. ผศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายกประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๔. นายกฤตวิทย์ ณ  สุวรรณ กรรมการ 

๕. นายสุรกิจ กาญจนะ กรรมการ 

๖. ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ ประชาสัมพันธ์ 
๗. นายบรรเจิด โปฏกรัตน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีอเนก  ไทยกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก 

๙. นายศุภชัย   กิจันดา กรรมการ กิตติมศักดิ์ 
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๑๐. นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ กรรมการ 

๑๑. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 

๑๒. นายสมใจ   หมื่นจร กรรมการ 

๑๓. นายผัน   สิงหเดชา กรรมการ 

๑๔. นายประโชติ ชีช้าง กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. น.ส.พิมพ์ชนก ฟองสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นายวัฒนา เซ่งก้ัว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ  

1.1  คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ เกี่ยวกับการปรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   

  - ผศ.สิทธิพร  บุญญานุว ัตร์   เลขานุการสมาคมฯ  เสนอให้เล ื ่อนการปรับ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ออกไปก่อน โดยรอให้หมดวาระแล้วค่อยปรับพร้อมแต่งตั้ง
กรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ข้ึนแทน 
  - คุณพัฒนา  ศิริไชย  อุปนายกคนที่ 1 เสนอให้ตั้งกฎ ใครขาดประชุมเกิน 2 ครั้ง 
ปรับเลี้ยงอาหาร 1 โต๊ะ 
  - คุณสำราญ  นิยมยาตรา  กรรมการ เสนอให้มีการปรับคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ โดยการกระจายให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมการเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ 
  - คุณสถิตย์  สุวรรณชนะ  กรรมการ  เสนอให้ผู้ที่เชิญแยกไปคุยรอบนอกสำหรับ
กรรมการที่ขาดการประชุมบ่อย 
  - ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น  เหรัญญิก  เสนอให้ปรับความถี่ในการประชุม เช่น ประชุม
เดือนเว้นเดือน 
  - ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  อุปนายกคนที่ 3 เสนอให้มีการกระจายกรรมการบริหาร
สมาคมโดยให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ คณะละ 2 คน โดยให้คณะ
กรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป  

 มติที่ประชุม  รับทราบ ให้เลื่อนการปรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ออกไปก่อน โดยรอให้หมด
วาระแล้วค่อยปรับพร้อมแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ข้ึนแทน โดยใครขาดประชุมเกิน 2 ครั้ง ปรับ
เล ี ้ยงอาหาร 1 โต ๊ะ และเมื ่อกรรมการบร ิหารสมาคมฯ ช ุดปัจจ ุบ ันหมดวาระจัดให้ ม ีการกระจาย
กรรมการบริหารสมาคมโดยให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ คณะละ 2 คน โดยให้คณะ
กรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์  มอบเลขานุการ แจ้งวันที่ครบกำหนดหมด
วาระเพ่ือเตรียมการต่อไป 

ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการ ขอเรียนแจ้งให้ทราบตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ครั ้งที ่ 7/๒๕๖๐ เมื ่อวันอาทิตย์ ที ่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ถ้าพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งแก้ไขได้ในภายหลัง  
เลขานุการสมาคมฯ แจ้งการรับรองรายงานการประชุมในครั้งถัดไปจะทำการจัดส่งรายงานการประชุมให้
ตรวจสอบพร้อมส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อจะได้มีเวลาตรวจสอบและเป็นการประหยัดเวลาการประชุม              
หากไม่มีกรรมการท่านใดทว้งติงให้ถือเป็นการรับรองรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2561   

จากที่ได้มีการประชุมย่อยคณะกรรมการทำแผนปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณ
สมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2561  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน  2560  ได้มีการจัดทำร่างแผนปฏิบัติงาน
และจัดสรรงบประมาณ  สมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2561   

- ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  อุปนายกคนที่ 3  ขอรับเรื่องหาทีมออกแบบจัดทำของที่
ระลึกสำหรับสมาคมศิษย์เก่าฯ เพ่ือนำมาจำหน่ายในร้านค้าของสมาคมฯ 

- คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ แจ้งให้กรรมการบริหารสมาคมฯ ขายบัตร
แรลลี่ให้ได้คนละ 30 คัน โดยให้เริ่มขายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 โดยกำหนดราคาบัตรแรลลี่คันละ 5,000 บาท 
สำหรับ 4 คน หากเกิน 4 คน เก็บเพิ่มคนละ 1,000 บาท มีอาหารให้ 4 มื้อ,  ที่พักให้ 1 ห้องต่อรถ 1 คัน,
คอนเสิร์ตปาร์ตี ้ริมหาด โดยค่าศิลปินนายกเป็นคนดูแลให้  มอบเลขาจ้าง  Event ดูแลในส่วนของเส้นทาง 
กิจกรรมระหว่างการเดินทาง,  ที ่พักมอบ อ.นงเยาว์  อ.จิราภรณ์  และคุณดาวดล  ในส่วนอื ่นๆ มอบ
คณะกรรมการบริหารสมาคมช่วยกันดูแล    

- คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ มอบผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม อุปนายกคนที่ 3 
หาหัวข้อที่จะนำมาทอล์คโชว์โดยให้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้น
กลุ่มนักลงทุน และบุคคลทั่วไป รูปแบบงานขายบัตรทอล์คโชว์พร้อมรับประทานอาหารค่ำ โดยเชิญนักพูด 3 
คน ได้แก่ 1. คุณสมคิด  ลวางกูร  2. คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  และคนที่ 3. แจ้งให้ทราบในที่ประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานรายรับ – รายจา่ย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

ฝ่ายเลขานุการรายงานรายรับ – รายจ่าย ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2560  ดังนี้ 

 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายรับ – รายจ่าย 
ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2560  

รายรับ 
 ยอดยกมา        2,189,126.68 
 รายรับ-ค่าสมัครสมาชิก       1,200.00 
 รับคืนเงินสำรองค่าท่ีพัก     20,000.00 
 รับคืนเงินค่าใช้จ่ายการประชุม      1,840.00 
 รวมรายรับ              23,040.00 
รายจ่าย 
 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ    27,680.00 
 เงินสมทบประกันสังคม 5%      1,384.00  
 ค่าใช้จ่ายการประชุม          350.00 
 ค่าโทรศัพท์             370.00 
 ค่าทำบุญสวดอภิธรรม        1,000.00 
 ค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น     1,150.00 
 รวมรายจ่าย                     31,934.00 
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560             2,180,232.68 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  4.2  รายงานผลการจัดกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ...วัยรุ่น 
   ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งตำแหน่งงานว่างหรือ
ข้อมูลการสมัครงาน จากกรมการจัดหางาน เพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมศูนย์เพื ่อนใจ...วัยรุ่น            
ในส่วนของการทำงาน เพื่อนักศึกษาที่สนใจหรือใกล้ที่จะจบการศึกษาสามารถเข้ามาดูตำแหน่งงานว่างได้ที่บูท
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ...วัยรุ่น จัดให้มีทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 คุณพัฒนา  ศิริไชย  อุปนายกคนที่ 1 เสนอให้สมาคมจัดกิจกรรมศรีวิชัยแฟร์
เป็นตลาดมีรายได้จากการขายบูท นายกเสนอให้มีบูทเกี่ยวกับยานยนต์ ด้านเทคนิค มอเตอร์โชว์  คุณโดม 
เสนอเป็นแนวอาหาร วัฒนธรรม เทคโนโลยี  ผศ.สิทธิพร เสนอให้จัดเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ
ดึงดูดการท่องเที่ยว คุณสำราญ เสนอให้จัดครั้งละด้านโดยเน้นในด้านที่จัดไปเลยคือด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
สามารถตอบโจทย์ภาระพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย ในด้านอัตลักษณ์ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบ มอบอุปนายกคนที่ 3 กับ เลขานุการ เขียนโครงการ ทำการสำรวจข้อมูล 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
- 

 
เลิกประชุมเวลา  17.0๐ น. 
 

                                                        
(นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 


